





สรุปข่าว สร.



ประจำวันที่

3 สิงหาคม 2565



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	
<p>สถานการณ์ประจำวัน</p> <p>- สถานการณ์ในประเทศ 3 ส.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,432 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,596,559 ราย เสียชีวิต 32 ราย เสียชีวิตสะสม 31,463 ราย รักษาหายเพิ่ม 2,472 ราย รักษาหายสะสม 4,543,156 ราย ยังรักษาอยู่ 21,940 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 583,996,897 (+1,243,349) ราย เสียชีวิต 6,424,324 (+2737) ราย รักษาหาย 554,612,579 (+1,369,647) ราย</p>	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. ยารักษาโควิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, กท.ธุรกิจ, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, thaipbs, topnews, hfocus, amarintv, TNN, soudhitalk, sanook, workpointtoday, mcot) ทีวีช่อง NBT, TNN, ThaiPBS</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงกระแสการซื้อยาโมลนูพิราเวียร์จากประเทศเพื่อนบ้านว่า การจ่ายยาต้านไวรัสทั้งโมลนูพิราเวียร์และแพกซ์โลวิด ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ ไม่แนะนำให้ไปซื้อยามาทานเอง เนื่องจากทั้ง 2 ชนิดเป็นยาควบคุมและใช้ในภาวะฉุกเฉิน ไข้มานแค่ 1 ปี ยังไม่รู้ถึงผลข้างเคียงจากยา การจัดซื้อยาของไทยนอกจากกรมการแพทย์ยังมีองค์การเภสัชกรรม ยืนยันไม่มีการขาดแคลนยา แต่เป็นการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล</p> <p>- รศ.นพ.ฉันทชาย สิทธิพันธุ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผอ.รพ.จุฬาลงกรณ์ กล่าวถึงกรณี รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์ภาพยาโมลนูพิราเวียร์ ระบุมีการสั่งซื้อมาใช้ในครอบครัว จนเกิดกระแสการซื้อยามาจากประเทศเพื่อนบ้านว่า การใช้จ่ายด้านไวรัส ยังคงยืนยันต้องเป็นไปตามดุลพินิจของแพทย์ ยาไม่ได้มีเพียงพอทุกคน และทุกคนไม่ได้จำเป็นต้องใช้ยาเหมือนกันหมด การใช้จ่ายด้านไวรัสควรอยู่ในความดูแลของแพทย์ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหรือผลกระทบจากยาภายหลัง การซื้อยามาใช้เองไม่ควรเอาเป็นแบบอย่าง ข้อความต่าง ๆ เป็นการโพสต์แสดงความคิดเห็นส่วนตัว ไม่ใช่ความคิดเห็นของแพทย์ ไม่ได้มีการอ้างอิงตามวิชาการ ประชาชนควรพิจารณาและเลือกเชื่อถือข้อมูลจากแพทย์เท่านั้น</p> <p>- นพ.เจด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เปิดเผยว่า ตั้งแต่ 23 ก.ค. สปสช. เปิดให้ผู้ติดเชื้อที่ยังไม่ได้รับการดูแล โทร. สายด่วน 1330 เจ้าหน้าที่จะประเมินอาการเบื้องต้น หากเข้าข่ายที่จะได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ จะจัดส่งยาให้ถึงบ้าน</p> <p>2. วัคซีนโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ)</p> <p>- พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนังและ ผอ.ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ชี้แจงประเด็นที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อที่มีการประกาศว่า วัคซีนโมเดอร์นาจะให้บริการวันสุดท้ายในวันที่ 15 ส.ค. ทำให้กลัวว่ามีประชาชนแห่ไปฉีดวัคซีนจนเกิดภาพความแออัดที่ศูนย์ฉีด ว่า วัคซีนโมเดอร์นาที่ได้รับมาตอนนี้หมดช่วงวันที่ 15 ส.ค. หากประกาศว่าหมดในวันที่ 15 ส.ค. จะทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาก แต่วัคซีนอื่น ๆ ได้แก่ ไฟเซอร์ แอสตราฯ ยังมีเพียงพอให้บริการ แต่ส่วนใหญ่วัยรุ่นจะนิยมโมเดอร์นา ศูนย์จะฉีดเฉลี่ยวันละ 7,000 โดส ผู้ใหญ่จะนิยมไฟเซอร์ คงต้องมีการประเมินความนิยมของวัคซีนโมเดอร์นาอีกครั้งก่อนวันที่ 15 ส.ค. หากยังมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง อาจพิจารณาเปิดรับบริจาควัคซีนโมเดอร์นาจากภาคเอกชน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thestandard</p> <p>- สำนักอนามัย กทม. รายงานข้อมูลผลการฉีดวัคซีนโควิดของกลุ่ม 608 พบว่า มีผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็ม 3 ยังไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 70% รองผู้ว่าฯ กทม. จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์สาเหตุที่ประชาชนไม่ประสงค์ฉีดวัคซีน เพื่อวางแผนในการดำเนินการเชิงรุก กระตุ้นและเชิญชวนให้ประชาชนรับวัคซีนป้องกันโควิดให้มากที่สุด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>3. กองทุนประกันวินาศภัยโควิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ประชาชาติ, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, มิติหุ่น, ไทยโพสต์, thebangkokinsight, hfocus, ch3plus, thailandplus, nationtv) ทีวี่ช่อง 5, NBT</p> <p>- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับกองทุนประกันวินาศภัย ลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลระบบอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลผลการตรวจ RT-PCR กรณีโรคโควิด 19 โดย นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทย์ฯ ได้พัฒนาระบบ Co-Lab 2 เป็นแอปพลิเคชันที่รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ของห้องปฏิบัติการเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ความร่วมมือครั้งนี้ จะเชื่อมโยงข้อมูลผลการตรวจ RT-PCR ให้กับกองทุนประกันวินาศภัย สามารถตรวจสอบยืนยันว่าผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 จริง จะช่วยลดเวลาการตรวจสอบเอกสารของเจ้าหน้าที่ ทำให้ผู้ติดเชื้อที่ซื้อประกันได้รับเงินเยียวยารวดเร็วขึ้น</p> <p>4. ค่าตอบแทน-เสี่ยงภัยโควิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, thejournalistclub, thaibublica, hfocus)</p> <p>- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุม ครม. เห็นชอบกรอบวงเงิน 14,510.3059 ล้านบาท สำหรับชำระค่าตอบแทน ค่าเสี่ยงภัย แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จากภารกิจที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยมอบหมายให้ สธ. ดำเนินการปรับกรอบวงเงินของโครงการให้เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจนถึงเดือน มิ.ย. 2565 และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>5. บรรจุ ชรก.โควิด รอบสอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus)</p> <p>- นายรัชกี สารี รองเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน เตรียมติดตามเรื่องกับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เดือน ส.ค. นี้ ทวงถามความคืบหน้าบรรจุข้าราชการโควิดรอบสอง กำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุข และปรับ 11 สายงานสู่ประเภทวิชาการ ขอ ก.พ. ดำเนินการควบคุม เพราะกังวลว่าหากมุ่งทำถ่ายโอนรพ.สต.ก่อน ส่วนอื่นล่าช้าอาจจับเคลื่อนไม่สำเร็จ หวั่นเปลี่ยนรัฐบาล บรรจุชรก.อาจไม่ได้</p>	
<p>บทความ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ บทความพิเศษ</p> <p>- พญ.โซซิดา ภาวสุทธิไพศุฐิ จิตแพทย์เชี่ยวชาญด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น กล่าวว่า ช่วงโควิด เด็กถูกจำกัดอยู่กับบ้าน ไม่สามารถทำกิจกรรมนอกบ้านได้ ส่งผลให้คลุกคลีกับเกมออนไลน์มากขึ้น และมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะในเด็กกลุ่มที่ครอบครัวทำหน้าที่ไม่เหมาะสม ที่น่าห่วงคือเด็กอายุน้อยจะมีโอกาสเสพติด เลียนแบบ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจากเกมได้มาก แนวทางป้องกัน คือ ผู้ปกครองมีส่วนสำคัญในการดูแลและเฝ้าระวัง สังเกตพฤติกรรม ไม่ควรให้เด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบ เล่นเกมทุกประเภท หากเด็กติดเกมรุนแรงและก้าวร้าวควรได้รับการบำบัดโดยจิตแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ สกู๊ปหน้า 1</p> <p>- ตั้งแต่เปิดเรียนออนไลน์ เริ่มเห็นเด็กติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอนมากขึ้น กลายเป็นคลัสเตอร์ในหลายโรงเรียน ที่น่าห่วงคือเด็กนำไปสู่ครอบครัวที่เป็นกลุ่มเสี่ยง กลายเป็นว่านักเรียนเป็นผู้แพร่กระจายเชื้อระลอกใหม่ และแพร่ระบาดสู่ชุมชนมากขึ้น โศกที่การติดเชื้อโอมิครอนในเด็กมีอาการน้อย แต่หลังหายป่วยกลับพบเด็กบางส่วนเกิดภาวะ MIS-C ลักษณะอักเสบในอวัยวะต่าง ๆ ทั่วร่างกาย ซึ่งเป็นระบบภูมิคุ้มกันแปรปรวนผิดปกติ สามารถมีอาการรุนแรงจนอาจเกิดภาวะแทรกซ้อน ถึงขั้นเสียชีวิตได้ โดยสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน mRNA</p>	
<p> โรคฝีดาษวานร</p>	
<p>สถานการณ์ในประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, มติชน)</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สถานการณ์โรคฝีดาษวานรในประเทศไทยยังมีผู้ติดเชื้อ 2 ราย การติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและค้นหาเชิงรุกในพื้นที่ จ.ภูเก็ต จำนวน 50 กว่าราย ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ในพื้นที่ ส่วนรายที่ 2 เป็นชายไทย มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดชายต่างชาติ ผู้สัมผัสร่วมบ้าน 18 คน ผลตรวจทุกคนเป็นลบ อยู่ในระบบคุมไว้สังเกต</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อาการจนครบ 21 วัน ส่วนผู้สัมผัสใกล้ชิดต่างชาติรายแรกผลตรวจเป็นลบ ส่วนอีกรายคาดว่าออกนอกประเทศไปแล้วกำลังตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป</p> <p>-พญ.นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ผอ. กรมการแพทย์ได้ร่วมกับสมาคมโรคผิวหนัง สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กและผู้ใหญ่ ราชวิทยาลัย กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์ฯ หรือถึงแนวทางการรักษาพยาบาลโรคฝีดาษลิง ขณะนี้ได้ข้อสรุปแล้วและอยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอในที่ประชุม EOC ระดับกระทรวง เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนั้น ฝีดาษวานรไม่ติดต่อกันง่าย ต้องสัมผัสใกล้ชิด ส่วนใหญ่หายได้เอง รักษาตามอาการของโรคอย่าตื่นตระหนก</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ได้ประสาน อภ. จัดหาวัคซีนฝีดาษ รุ่นที่ 3 จำนวน 1,000 โดส คาดว่าจะหาเข้ามาช่วงครึ่งหลังเดือนสิงหาคมนี้ ซึ่งวัคซีนรุ่นที่ 3 มีผลข้างเคียงน้อยกว่า โดยจะประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพื่อกำหนดระยะห่างในการฉีดและกลุ่มเป้าหมายต่อไป โดยจะฉีดคนละ 2 โดส อย่างไรก็ตาม ไม่จำเป็นต้องฉีดให้คนไทยทุกคน แต่จะเลือกกลุ่มที่เหมาะสม</p> <p>สถานการณ์ต่างประเทศ</p> <p>สื่อแนะนำ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ch3 plus, thaipbs, ch7, js100 springnews)</p> <p>-รัฐบาลอินเดียแถลงยืนยันเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 65 มีผู้เสียชีวิตจากโรคฝีดาษลิงเป็นรายแรกของประเทศ และยังเป็นผู้เสียชีวิตรายแรกในเอเชีย</p> <p>-นายเกวิน นิวซัม ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขโรคฝีดาษลิงในรัฐแคลิฟอร์เนีย ในการสนับสนุนความพยายามฉีดวัคซีนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิงในสหรัฐอเมริกา</p> <p>-ไซปรัสรายงานพบผู้ป่วยฝีดาษวานรรายแรกในประเทศ เป็นชายอายุ 40 ปี มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศ</p> <p>-บราซิลวางแผนใช้ยาต้านไวรัสเทโควีริแมต (Tecovirimat) เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคฝีดาษลิงขั้นรุนแรง หลังมีรายงานพบผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคนี้อีกหนึ่งรายในประเทศ</p>	
<p> กัญชา</p>	
<p>กรมวิทย์ฯ เอ็มโอยู ต็อกเตอร์เฮลท์ วิจัยกัญชา-กัญชง</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (มติชน, thailandplus)</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทย์ฯ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ด้านการวิจัยกัญชาและกัญชงระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กับ บริษัท ต็อกเตอร์ เฮลท์ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชากัญชงหรือสารสกัดกัญชากัญชง วิจัยและพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีการปลูกกัญชากัญชงให้ได้ต้นกัญชากัญชงที่มีคุณภาพดี ส่งเสริมสนับสนุนทางการศึกษาและพัฒนาบุคลากร การถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคลากร นำองค์ความรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>กรมการแพทย์ผุดนวัตกรรมรักษาผู้ป่วยเส้นเลือดสมองตีบแบบใหม่</p> <p>สื่อแนะนำ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ผจก., สำนักข่าวไทย,ทีวีช่อง 5, thailandplus, mcot, hfocus)</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงวันสถาปนาครบรอบ 65 ปี สถาบันประสาทวิทยา ว่า ทางสถาบันประสาทวิทยาได้มีการคิดค้นนวัตกรรมการรักษาผู้ป่วยหลอดเลือดสมองตีบ ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดไม่ทันภายใน 3 ชม.ครึ่งหรือไม่เกิน 4 ชม. ต้องได้รับการรักษาแบบผ่าตัด ให้มารับการรักษาด้วยวิธีการลากลิ่มเลือดออกจากสมอง และบรรจุในชุดสิทธิประโยชน์ของ สปสช. ในปีงบประมาณ 65 โดยวิธีการรักษานี้จะช่วยให้ผู้ป่วยไม่มีบาดแผลขนาดใหญ่ และฟื้นฟูร่างกายได้อย่างรวดเร็วใช้ชีวิตแบบสวนหัวใจ แต่ใช้เครื่องมือสอดสวนเข้าไปข้อพับที่ต้นขา หรือข้อมือของผู้ป่วย จากนั้นดูดและลากเอาลิ่มเลือดออกมา เดิมวิธีการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายสูงถึง 200,000 บาท แต่ด้วยวิธีดังกล่าวเมื่อบรรจุในชุดสิทธิประโยชน์ จะทำให้ผู้ป่วยไม่เสียค่าใช้จ่าย</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>รณรงค์ป้องกันเด็กไทยจากการตลาดอาหารและเครื่องดื่ม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (สวท, ผจก., กรมประชาสัมพันธ์, มติชน, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, tnn, prd)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนในเด็กเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากรายงาน HDC สธ. ปี 65 เมื่อวันที่ 26 ก.ค.65 พบเด็กอายุ 6 - 14 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนร้อยละ 13.7 เด็กวัยรุ่น 15 - 18 ปี พบร้อยละ 13.1 เกินค่าเป้าหมายที่กำหนดให้ไม่เกินร้อยละ 10 สาเหตุสำคัญมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม สธ. จึงร่วมกับ สสส. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ร่วมปกป้องเด็กไทยจากการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ” ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานต่างๆ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนามาตรการปกป้องเด็กไทยจากการตลาดอาหารและเครื่องดื่ม ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยคาดหวังสร้างสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพของเด็กอย่างยั่งยืน</p>	-
<p>ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ปนเปื้อนสารเบนซีน</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., กรมประชาสัมพันธ์, มติชน, ไทยโพสต์, ประชาชาติธุรกิจ, hfocus, thansettakij, newtv, thailandplus)</p> <p>- ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ ออย. เผย กรณีที่มีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ามีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ Banana Boat Hair and Scalp Sunscreen Spray SPF 30 3 รุ่นการผลิต ได้แก่ 20016AF, 20084BF, และ 21139AF เนื่องจากตรวจพบการปนเปื้อนสารเบนซีน (Benzene) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งนั้น ออย. ได้ตรวจสอบแล้ว ไม่มีผู้มาดำเนินการขอจดแจ้งเพื่อทำการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว รวมทั้งไม่พบว่ามีผู้นำเข้าสินค้าผ่านด่านอาหารและยาเข้ามาในประเทศไทยแต่อย่างใด ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ตามที่เป็นข่าว เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดที่ใช้กับเส้นผมและหนังศีรษะ รูปแบบสเปรย์ฉีดพ่นอัดก๊าซ ตรวจพบสารเบนซีน (Benzene CAS No. 71-43-2) ซึ่งจัดเป็นสารก่อมะเร็ง และเป็นสารห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง หากผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางตรวจพบการปนเปื้อนของสารดังกล่าว จะเข้าข่ายเป็นเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัย</p>	-
<p>สปสช.ขยายสิทธิประโยชน์'คัดกรองการได้ยิน'</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (มติชน)</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผย สปสช.ขยายสิทธิประโยชน์'คัดกรองการได้ยิน'ครอบคลุมเด็กไทยแรกเกิดทุกคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เริ่มทันที! ภายในปีงบประมาณ 2565 ตั้งเป้าดูแลผู้ที่มีภาวะบกพร่องเข้าถึงการรักษา</p>	-
<p>"ภูเก็ต" ชิงเจ้าภาพ "Expo 2028 Phuket Thailand"</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, hfocus)</p> <p>- สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ จ.ภูเก็ต และ สธ. ต้อนรับคณะกรรมการจากองค์การนิทรรศการนานาชาติ หรือ Bureau International des Expositions (BIE) ทั้ง 9 ท่าน ในฐานะแขกของรัฐบาลไทยที่เดินทางมาเพื่อพิจารณาความเหมาะสม และความพร้อมในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน เอ็กซ์โป 2028 ภูเก็ต ประเทศไทย (Expo 2028 Phuket Thailand) ที่กรุงเทพฯ และ ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 24-29 ก.ค. 2565 หาก จ.ภูเก็ตได้รับสิทธิ์จะถือเป็นเมืองแรกในอาเซียนที่ได้จัดงานเอ็กซ์โประดับโลก โดยงานจะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Future of Life: Living in Harmony, Sharing Prosperity” หรือ “ชีวิตแห่งอนาคต แบ่งปันความรุ่งเรือง อยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว” บนพื้นที่กว่า 141 ไร่ คาดการณ์ว่าจะสามารถดึงดูดผู้ร่วมงานหมุนเวียน (Visitation) จากนานาชาติทั่วโลกได้ถึง 7 ล้านคน สร้างรายได้เข้าประเทศระหว่างการจัดงานประมาณ 5 หมื่นล้านบาท</p>	-
<p>แดชบอร์ด สปสช.</p> <p>สื่อที่แนะนำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพฯธุรกิจ</p> <p>- “พญ.ลลิตยา กองคำ” รองเลขาธิการ สปสช.กล่าวในงานแถลงข่าว มารู้จัก “แดชบอร์ด สปสช.” ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์ สปสช. โดยอธิบายว่า “แดชบอร์ด” ในภาคเอกชนมีการใช้และพูดถึงในระยะเวลาหนึ่ง เป็นหน้าจอที่สรุปภาพให้เห็นโดยเอาข้อมูลมาเรียงร้อย เสนอในมิติให้เข้าใจง่าย โดยจะพัฒนาระบบ "แดชบอร์ด" ต่อยอดจากการบูรณาการข้อมูลในช่วงวิกฤติ "โควิด-19" สู่การพัฒนาระบบข้อมูลบริการสุขภาพประชาชน หน่วยบริการ และการจัดงบประมาณ สปสช. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก แก้ปัญหาระบบสาธารณสุข ดีเคีย เริ่มใช้งาน 9 ส.ค. นี้</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นายกสมาคมแม่บ้าน สธ. ได้รับคัดเลือก "สตรีไทยดีเด่น"</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus thailandplus thaigov</p> <p>-นางรัชนี วงศ์จิตต์ นายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร โดยได้รับคัดเลือกเป็น “สตรีไทยดีเด่น สาขางค์กร ประจำปี 2565” จากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่อ งาน “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย” เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 จัดโดย สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และองค์กรสมาชิกหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ณ ทริ โอคอน ฮอลล์ ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ทั้งนี้ นายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข ได้ร่วมสนับสนุนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง</p>	-